

Số: **53** /TTr- UBND

Sài Đồng, ngày **19** tháng **11** năm 2019

TỜ TRÌNH

**V/v Giới thiệu tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích
trong hoạt động HĐND phường năm 2019**

Kính gửi:

- Thường trực HĐND quận Long Biên;
- UBND Quận Long Biên;
- Hội đồng thi đua khen thưởng Quận Long Biên.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2005, 2013;

Căn cứ Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 6089/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND quận Long Biên phê duyệt Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ văn bản hướng dẫn số 02/HĐTĐ-BTĐ ngày 15/3/2019 của Hội đồng thi đua- khen thưởng thành phố Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 318/HĐND-VP ngày 08/11/2019 của Hội đồng nhân dân quận Long Biên về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019,

Xét thành tích đạt được của cá nhân trong năm 2019. Để ghi nhận và kịp thời động viên các cá nhân đã đạt được những thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ công tác. UBND phường Sài Đồng kính trình Thường trực HĐND quận Long Biên, UBND Quận, Hội đồng thi đua khen thưởng quận Long Biên cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động HĐND năm 2019 cụ thể như sau:

1. Tập thể: Ban Pháp chế HĐND phường;

2. Cá nhân: Ông Hoàng Văn Tiến – Phó Chủ tịch HĐND phường;

3. Cá nhân: Bà Võ Thị Hải Yến - Văn phòng HĐND phường;

(Hồ sơ gửi kèm theo Tờ trình gồm: Bản tóm thành tích trích ngang của các cá nhân có tên trên)./.

Nơi nhận:

- UBND quận Long Biên;
- Thường trực HĐTĐKT quận;
- Lưu: VT (03b).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Vũ Tiến Hưng

TRÍCH NGANG THÀNH TÍCH

Đề nghị tặng thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động HĐND phường năm 2019
 (Kèm theo Tờ trình số: **53** /TTr-UBND ngày **14** tháng **11** năm 2019 của UBND Phường Sài Đồng)

TT	Tập thể/ cá nhân	Chức vụ/Đơn vị	Thành tích nổi bật	Địa chỉ, điện thoại của đơn vị công tác và của cá nhân	Ghi chú
I	Tập thể				
1	Ban Pháp chế	HĐND phường Sài Đồng	Chủ động làm tốt công tác của Ban pháp chế. Tham mưu và thực hiện tốt các nội dung giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND và Ban. Năm 2019 thực hiện 03 cuộc giám sát chuyên đề và nhiều cuộc khảo sát, giám sát thường xuyên đảm bảo chất lượng, hiệu quả các nội dung giám sát theo kế hoạch giám sát năm. Thực hiện tốt công tác thẩm tra các báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND trước kỳ họp HĐND. 6 tháng đầu năm được Thường trực HĐND quận đánh giá thi đua xếp thứ 3/14 phường.		
II	Cá nhân				
1	Ông Hoàng Văn Tiến	Phó Chủ tịch HĐND phường	Với chức danh Phó chủ tịch HĐND phường, đã thực hiện và hoàn thành tốt mọi nội dung công việc được phân công; cùng Thường trực HĐND chỉ đạo, điều hành đôn đốc các Ban của HĐND, UBND thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền, - Luôn có ý thức trách nhiệm tham mưu	0904275655	



TT	Tập thể/ cá nhân	Chức vụ/Đơn vị	Thành tích nổi bật	Địa chỉ, điện	Ghi
			<p>chỉ đạo, xây dựng tổ chức, bộ máy trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu quả; tham mưu ban hành đúng, đủ các văn bản để thực hiện chức năng, nhiệm vụ.</p> <p>- Chủ động tham mưu, thực hiện và tổ chức tốt các kỳ họp HĐND. Xây dựng và triển khai kế hoạch, chương trình giám sát của HĐND với các nội dung phù hợp với tình hình địa phương. Tập trung các lĩnh vực quản lý đất đai, TTĐT, TTXD, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp... Năm 2019 Thường trực HĐND phường đã thực hiện 09 cuộc giám sát chuyên đề, đã hoàn thành chương trình giám sát năm của TT HĐND phường đã xây dựng cụ thể: Giám sát công tác quản lý và sử dụng tài sản công của các trường Mầm non, Tiểu học công lập trên địa bàn phường (06 nhà trường); NVH TDP, TTVHTT phường. Giám sát việc thực hiện các nội dung tiêu chí tuyên phổ văn minh đô thị của phường năm 2019; giám sát việc giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri. Giám sát công tác QLĐT, TTXD, VSMT của phường .</p> <p>Năm 2019: Cùng Thường trực HĐND, các Ban của HĐND phường đã thường xuyên giám sát, khảo sát 33 cuộc tập trung các lĩnh vực QLĐT, TTXD, VSMT, VSATTP, đặc biệt là tuyên phổ Sài Đồng, phổ thực hiện tuyên phổ “Văn minh đô thị” năm 2019</p>		

TT	Tập thể/ cá nhân	Chức vụ/Đơn vị	Thành tích nổi bật	Địa chỉ, điện	Ghi
	Bà Võ Thị Hải Yến	Văn phòng HĐND - UBND	<p>Bản thân và gia đình chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước để ra.</p> <p>Chủ động làm tốt công tác văn phòng HĐND cụ thể: Thực hiện tốt xây dựng và theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc định kỳ và đột xuất của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân; Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tổ chức các kỳ họp; chuẩn bị các điều kiện phục vụ các kỳ họp và các hoạt động của Hội đồng nhân dân; dự thảo các văn bản theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân; Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND, Tham mưu tổ chức việc phát hành, quản lý, lưu trữ các văn bản của HĐND phường; thực hiện tốt chế độ bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định....</p> <p>6 tháng đầu năm Văn phòng HĐND& UBND phường được xếp thi đua thứ 2/14 phường.</p>	0984087273	

